



M
T

8 AUG / 2015

Learning Resources and Educational Media Center

Mae Fah Luang University



1 ทศวรรษที่ยั่งยืน

Title :		
Subject Head		
Subject Head		
Source :		
Date :	วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗	หน้า ๗

สกอ.ชงทบทวนสอบยูเน็ต

โพสต์ทูเดย์ สกอ.เดือนสอบวัดมาตรฐานมหาวิทยาลัยไม่เหมาะสมเกรงเป็นคาบสองคม จีบทวนค่วน

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาสำนักรงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีความห่วงใยและทักท้วงสำนักรงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ว่าการนำการจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาตึระดับอุดมศึกษาหรือยูเน็ตมาเป็นตัวชี้วัดอาจไม่เหมาะสมล่าสุด สกอ.ได้หารือกับได้ย้าไปอีกครั้งว่าไม่เห็นด้วยพร้อมทั้งทำหนังสือยืนยันไปที่สมศ.ให้ทบทวนเรื่องนี้

นายทศพร กล่าวว่่า ที่มีข้อเสนอให้นำคะแนนยูเน็ตเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานหลังนักศึกษาเรียนจบนั้น เห็นว่าสถาน

ประกอบการคัดเลือกคนโดยดูจากหลายส่วน เช่น สอบสัมภาษณ์ บางแห่งดูโงงาเฮ้งไม่ได้ดูจากคะแนนยูเน็ตเพียงอย่างเดียว ดังนั้น ยูเน็ตคงไม่ใช่ย่ววิเศษที่ตอบปัญหาได้ทุกเรื่อง แต่เป็นแค่กุญแจเบื้องต้นเท่านั้น

สำหรับกระแสคัดค้านของนิสิตนักศึกษาต่อการสอบยูเน็ตนั้น คิดว่่าที่ผ่านมามีเด็กสอบค่อนข้างมากอยู่แล้ว

ด้าน นายวันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวว่่า มฟล.ไม่เห็นด้วยกับการสอบยูเน็ต เพราะการผลิตบัณฑิตของแต่ละมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน อีกทั้งการจัดสอบด้วยข้อสอบเดียวกันทั้งประเทศก็ไม่ได้ช่วยชี้วัดคุณภาพของนักศึกษา กลับทำให้เกิดความวุ่นวาย ล้นเปลือง ช้ำช้อน

นายวันชัย กล่าวว่่า ในส่วนของมฟล.มีการประเมินคุณภาพของนักศึกษา

ให้เป็นไปตามมาตรฐานอยู่แล้ว โดยแต่ละปีจะมีการจัดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งจะทำให้ทราบว่่าเด็กคนใดมีคุณภาพเป็นอย่่างไร และต้องแก้ไขในจุดใด จึงอยากให้มีการทบทวนเรื่องดังกล่าว แม้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จะระบุว่า เป็นอำนาจตามกฎหมาย แต่ควรดูความเหมาะสมและความจำเป็นด้วย ทั้งนี้ ยังไม่มีประเทศใดที่ให้นิสิต นักศึกษาสอบยูเน็ตเพื่อวัดผลคุณภาพการศึกษาเหมือนประเทศไทย

นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่่า ทปอ.ยืนยันไม่รู้เรื่องว่่า สทศ.จะจัดสอบยูเน็ต และได้ติดตามข่าวที่มีนิสิต นักศึกษาออกมาคัดค้านการสอบยูเน็ต ดังนั้น เร็วๆ นี้จะเชิญ สทศ.มาหารือถึงเรื่องดังกล่าวว่่าเป็นอย่่างไร ■